

# สื่อประชาสัมพันธ์

**UNDP** ร่วมกับองค์กรทางสังคมและกลุ่มเยาวชน  
เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่ผู้เคลื่อนไหวรุ่นใหม่ด้านความหลากหลายทางเพศ



**8 พฤศจิกายน 2565, ประเทศไทย** — โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และเครือข่ายองค์กรเยาวชนได้เป็นกระบอกเสียงให้แก่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ผู้เป็นกลุ่มเปราะบางของสังคม

UNDP และเครือข่ายองค์กรเยาวชนอันประกอบไปด้วย Tomorrow's Leader, Queer Riot, GIRL X GIRL, Young Pride Club, มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน, Young Pride Club, Break the Silence, Poocao Channel, Indigo Space, Feminist Mermaid และ เสรีเทย์พลัส Free Gender TH ได้ร่วมกันจัดเวทีให้แก่ผู้เคลื่อนไหวรุ่นใหม่ด้านความหลากหลายทางเพศ 8 ท่าน ได้แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความท้าทายที่ต้องเผชิญในการใช้ชีวิตในครอบครัว โรงเรียน และสถานที่ทำงาน

“คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นมากขึ้นที่จะขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบัน พวกเราให้การสนับสนุนพวกเขาเท่าที่จะสามารถทำได้เสมอมา เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนสังคมในเชิงบวก พวกเราร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม ในการให้พื้นที่กับกลุ่มเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศได้แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ในการเปิดเผยตัวตน การเป็นตัวของตัวเอง และการได้หรือไม่ได้รับการสนับสนุน จากครอบครัว เพื่อน และผู้รอบข้างของพวกเขา” - เรอโนแมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าว



# สื่อประชาสัมพันธ์

เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ต้องเผชิญกับความท้าทายในการได้รับการยอมรับอย่างเต็มภาคภูมิในสังคม พวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว มักถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนในโรงเรียน และมีความยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับเพศวิถีชาย-หญิง ซึ่งเป็นวิถีหลักของสังคม ทั้งนี้ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ (SOGIE) ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติในการใช้สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเข้าถึงโอกาสในการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมทางสาธารณะ

“คนเราจะเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อมีความสุขและได้รับความรักและการสนับสนุน การฟังอย่างตั้งใจจริงๆ เป็นของขวัญพิเศษที่คุณทำให้เด็กคนหนึ่งได้ทุกวัน” พัทธะพีร์ (เพอร์รี่) มีสัจ นักกิจกรรมเยาวชน LGBTI และ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางสังคมและภาวะผู้นำของเยาวชน รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมของกลุ่มเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ งานในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในการมีส่วนร่วมเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำอีกด้วย โดยเฉพาะทักษะการพูดแบ่งปันเรื่องราวและการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญยิ่งต่อการเป็นผู้นำในยุคปัจจุบัน

UNDP ยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคม การทำงานของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานสำคัญที่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

## สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณสุภาณี พงษ์เรืองพันธ์ุ ผู้จัดการโครงการด้านความเท่าเทียมทางเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)

อีเมล: [suparnee.pongruengphant@undp.org](mailto:suparnee.pongruengphant@undp.org) | โทร: 081-714 3954

UNDP เป็นองค์กรชั้นนำของสหประชาชาติที่ต่อสู้เพื่อยุติความอยุติธรรมของความยากจน ความไม่เท่าเทียมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรกว่า 170 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนและโลกใบนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ [www.th.undp.org](http://www.th.undp.org) หรือติดตามเราได้ที่นี่ [@UNDPThailand](https://twitter.com/UNDPThailand)